



**LIÊN HIỆP HỘI VỀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT VIỆT NAM
HỘI GIA ĐÌNH TRẺ BẠI NÃO VIỆT NAM**

THƯ KÊU GỌI TÀI TRỢ

***V/v Tài trợ các hoạt động hỗ trợ cha mẹ trong chương trình
“Kết hợp đa ngành trong điều trị phẫu thuật chỉnh hình cho trẻ bại não”***

Kính gửi: Quý Công ty, Tổ chức và các nhà hảo tâm

Từ tháng 2/2023, Hội Gia đình trẻ bại não Việt Nam đã kết hợp với các chuyên gia từ Australia, các bác sĩ tại các Bệnh viện, các sĩ tình nguyện tại Việt Nam thực hiện chương trình “Kết hợp đa ngành trong điều trị phẫu thuật chỉnh hình cho trẻ bại não”. Đây là chương trình đánh dấu lần đầu tiên ở Việt Nam đã xây dựng được một mô hình kết hợp giữa Chuyên gia nước ngoài - Bệnh viện, chuyên gia ở các lĩnh vực có liên quan và tổ chức của cha mẹ Hội Gia đình trẻ bại não Việt Nam, để khép kín chu trình chăm sóc, điều trị, phục hồi chức năng bằng phẫu thuật chỉnh hình cho trẻ bại não (CP).

Chương trình dưới sự giúp đỡ của Giáo sư Trần Anh Tôn và nhóm chuyên gia đến từ Australia, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP. Hồ Chí Minh, chúng tôi đã tổ chức khám được cho 125 trẻ bại não (ở cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh), thực hiện phẫu thuật và hướng dẫn tập phục hồi chức năng cho 22 trẻ và đo đóng trao tặng 22 đôi giày nẹp chỉnh hình. Rất nhiều trẻ đã bình phục và tiến bộ rõ rệt sau phẫu thuật nhờ sự hỗ trợ từ chương trình. Các trẻ sau khi được phẫu thuật sẽ được lập hồ sơ theo dõi bởi CPFVAV, kết nối với các bác sĩ trong và ngoài nước để hỗ trợ chuyên môn, hỗ trợ chăm sóc định kỳ hoặc khi cần trợ giúp y tế.

Kết quả sau một năm thực hiện chương trình được cập nhật tại website chính thức của Hội Gia đình trẻ bại não Việt Nam: <https://cpfav.org.vn/chuong-trinh-ket-hop-da-nganh-trong-dieu-tri-phau-thuat-chinh-hinh-cho-tre-bai-nao/>

Để chương trình tiếp tục được duy trì và phát triển, CPFVAV mong mỗi nhận được sự tài trợ của các cá nhân, tổ chức hỗ trợ chương trình có kinh phí tổ chức các hoạt động hỗ trợ cha mẹ. Rất mong chương trình được lan tỏa để ngày càng nhiều trẻ bại não, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn được điều trị, trao cho các em món quà vô giá là cơ hội phục hồi, hòa nhập xã hội.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH HỘI**



Đinh Thị Lan Anh

DỰ KIẾN TÀI CHÍNH CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ CHA MẸ TRONG CHƯƠNG TRÌNH

STT	Nội dung	SL	Đơn giá	Thành tiền
1	Tổ chức 2 workshop chuyên đề hỗ trợ cha mẹ về phẫu thuật chỉnh hình	2	2,000,000	4,000,000
2	Xây dựng thư viện trên website và tài liệu chuyên môn cho cha mẹ về nội dung kiến thức liên quan đến phẫu thuật chỉnh hình	12	500,000	6,000,000
3	Chi phí chuyên gia hướng dẫn – tình nguyện viên		0	0
4	Hướng dẫn phục hồi chức năng cho cha mẹ của Kỹ thuật viên là tình nguyện viên		0	0
5	Hỗ trợ cha mẹ và điều phối chương trình phẫu thuật cả nước và khu vực phía Bắc trong 12 tháng	12	3,000,000	36,000,000
6	Hỗ trợ cha mẹ và điều phối chương trình phẫu thuật cả nước và khu vực phía Nam trong 12 tháng	12	2,000,000	24,000,000
7	Tổ chức hướng dẫn PHCN, dịch thuật và các chi phí phát sinh khác	1	5,000,000	5,000,000
8	Nơi ăn ở và các hoạt động hỗ trợ cha mẹ khác từ Mái ấm Gia đình Siêu nhân		0	0
	Tổng kinh phí:			75,000,000

(Bảy mươi lăm triệu đồng)

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH HỘI



HỘI GIA ĐÌNH TRẺ BẠI NÃO VIỆT NAM

Địa chỉ: số 1074 Đê La Thành, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

Điện thoại Văn phòng Hội: 0968 22 09 17

Số tài khoản nhận ủng hộ: 0610 MBBank – Hội Gia đình trẻ bại não Việt Nam

Email: contact@cpfav.org.vn

Website: <https://cpfav.org.vn/>